

## LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 25 năm xây dựng và phát triển

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thành lập ngày 7/6/1999 theo Quyết định số 779/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Tôn vinh, khen thưởng các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023.

Qua 5 kỳ đại hội, từ 10 đơn vị thành viên với 35.523 hội viên nhiệm kỳ đầu (2000 - 2005), đến nay, Liên hiệp Hội ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng với 34 đơn vị thành viên, trên 172.300 hội viên tham gia tổ chức hội. Lãnh đạo chủ chốt gồm 1 Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch được bố trí chuyên trách, tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định công tác tư vấn phân biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND, ngày 15/4/2016 quy định về hoạt động tư vấn phân biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đến nay Liên hiệp Hội đã tập hợp trên 150 chuyên gia tư vấn phân biện trong và ngoài tỉnh có kinh nghiệm trong các lĩnh vực. Phối hợp với các ngành, đơn vị trong tỉnh tổ chức 13 hội thảo, tư vấn phân biện 17 đề án, chương trình ở nhiều lĩnh vực: khoa học và công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, lao động việc làm, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch... Các đề án Liên hiệp Hội tổ chức tư vấn phân biện đều được các đơn vị xây dựng dự thảo đánh giá cao điển hình như Đề án "Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025,

tầm nhìn đến năm 2035" của Sở Tài nguyên và Môi trường; Đề án "Phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2017 - 2020" của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đề án "Phát triển thương mại dịch vụ thành phố Thái Bình giai đoạn 2023 - 2030, định hướng đến năm 2045" của UBND thành phố Thái Bình... Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội đã triển khai 22 đề tài, dự án các cấp, trong đó: 4 đề tài cấp bộ, 6 đề tài cấp tỉnh, 4 đề tài cấp ngành và 8 dự án phi chính phủ. Tiêu biểu như đề tài cấp bộ "Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa" thực hiện từ năm 2004 đến năm 2008; "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình" đến năm 2008; "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình Nam"; đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng mô hình sử dụng một số thảo dược trong chăn nuôi lợn thương phẩm tại tỉnh Thái Bình"...

25 năm qua, Liên hiệp Hội và các hội thành viên tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, nâng cao kiến thức cho người dân về các lĩnh vực như: nông nghiệp, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Điển hình trong lĩnh vực nông nghiệp,

Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã phổ biến, cung cấp kiến thức về kỹ thuật mới trong chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, xây dựng các mô hình để nông dân tham quan, học tập như các mô hình: Sử dụng chế phẩm sinh học AT - YTB xử lý rơm rạ, nuôi tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ nano S500, sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót trong chăn nuôi... Ngoài ra, Liên hiệp Hội thường xuyên thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức trên website của Liên hiệp Hội, xuất bản 100 bản tin khoa học chuyên ngành với trên 50.000 người. Để thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo trên địa bàn tỉnh, Liên hiệp Hội đã chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công 10 kỳ hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh và 6 kỳ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh. Qua các kỳ thi tổ chức, đến nay đã có 1.432 đề tài, giải pháp tham gia hội thi. Kết quả có 426 giải pháp, đề tài đạt giải. Sau các kỳ hội thi của tỉnh, Ban tổ chức hội thi đã lựa chọn các giải pháp tiêu biểu tham gia dự hội thi và các hội thành viên tổ chức sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec). Kết quả đã có 28 giải pháp đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc; 11 công trình, giải pháp đạt giải thưởng Vifotec.

Về cuộc thi, đã có 1.159 giải pháp tham gia và 363 giải pháp đạt giải. Ban tổ chức cuộc thi cũng đã lựa chọn các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc qua các năm, kết quả có 16 giải pháp đạt giải. Ngoài ra, nhằm tôn vinh những trí thức có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, hàng năm, Liên hiệp Hội đã tham mưu lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các trí thức tiêu biểu; tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương khen thưởng trí thức là tân giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II. Công tác từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài cũng được Liên hiệp Hội chú trọng thực hiện. Hàng năm, Liên hiệp Hội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức, cá nhân trao hàng trăm suất học bổng và phần thưởng cho học sinh nghèo vượt khó có thành tích cao trong học tập; vận động đóng góp quỹ "Vì người nghèo", "Đền ơn đáp nghĩa"...; trao hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo tại một số địa phương trong tỉnh, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Với những thành tích đã đạt được trong suốt 25 năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã vinh dự được Nhà nước Lao động hạng Ba, bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, chú trọng vận động và phát triển các hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phân biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án quan trọng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực trong việc tổ chức hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học công nghệ. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên theo hướng phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự chủ trong mọi hoạt động. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các trường cao đẳng, đại học, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế để mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tiến sĩ TRẦN THỊ HOÀ  
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình



Vượt qua thời tiết nắng nóng, nông dân huyện Hưng Hà khẩn trương thu hoạch lúa xuân.

## NÔNG DÂN HƯNG HÀ Hối hả thu hoạch lúa xuân

Dưới cái nắng ngày hè, nông dân huyện Hưng Hà vẫn ra đồng thu hoạch lúa vụ xuân năm 2024. Bên Vượt qua khắc nghiệt của thời tiết, trên khắp các cánh đồng không khí ngày mùa đang tập nập, hối hả... Cánh đồng thôn Bùi Minh, xã Duyên Hải mới 7 giờ sáng nhưng đã nhộn nhịp tiếng máy móc, tiếng cười nói vui vẻ của những người nông dân đang vận chuyển thóc về nơi tập kết. Cả cánh đồng ngập tràn màu vàng óng của lúa chín hòa cùng hương thơm của thóc mới. Những bao thóc được người dân chất cao trên các bờ ruộng chờ xe đến vận chuyển về nhà. Mặc dù trời nắng nóng nhưng nét mặt ai nấy đều hân hoan. Ông Phạm Thanh Xuyên phấn khởi cho biết: Vụ xuân năm nay gia đình tôi gieo cấy 2 mẫu lúa, chủ yếu là giống BC15, TBR225. Do chủ động được nguồn nước, quan tâm theo dõi tình hình sâu bệnh để phun phòng, trừ kịp thời và bón phân đầy đủ nên cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, dự kiến mỗi sào đạt gần 3 tạ, cao hơn vụ xuân năm 2023, chúng tôi rất phấn khởi. Sau khi thu hoạch xong gia đình tôi bắt tay vào chuẩn bị sản xuất vụ mùa.

Ông Nguyễn Xuân Luyến, Giám đốc HTX DVNN Duyên Hải cho biết: Toàn xã huy động 8 máy gặt đập để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Nhờ áp dụng máy móc vào sản xuất nên việc thu hoạch của nông dân đã bớt vất vả, tiết kiệm thời gian, công sức. Hiện xã Duyên Hải đã thu hoạch được 70% diện tích lúa xuân, năng suất ước đạt gần 80

tạ/ha, tính nhanh một sào lúa cũng được gần 3 triệu đồng. Về xã Tây Đô, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Duyên. Bên ruộng lúa vừa thu hoạch xong, bà Duyên cho biết: Gia đình tôi gieo cấy 8 sào. Do vụ xuân và vụ mùa gối nhau nên chúng tôi phải thu hoạch sớm để chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Là một trong những địa phương chủ lực về phát triển nông nghiệp của huyện, vụ xuân này, xã Tây Đô gieo cấy kết. Cả cánh đồng ngập tràn màu vàng óng của lúa chín hòa cùng hương thơm của thóc mới. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào tất cả các khâu, từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch được triển khai mạnh mẽ, qua đó năng suất, chất lượng lúa đều tăng. Hiện xã đã thu hoạch được trên 80% diện tích, năng suất ước đạt 2,5 - 2,7 tạ/sào. Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc HTX DVNN Tây Đô cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân thu hoạch lúa xuân, HTX đã chủ động rà soát, nắm tình hình máy gặt đập liên hợp và hợp đồng với các chủ máy, tranh thủ thời tiết thuận lợi và hợp đồng thu hoạch lúa xuân, đồng thời sớm tạo quỹ đất cho sản xuất vụ mùa. Toàn xã có từ 8 - 10 máy gặt đập liên hợp chạy liên tục trên các cánh đồng, phần đầu hoàn thành thu hoạch trong thời gian sớm nhất để bảo vệ sản lượng và chất lượng lúa xuân, đồng thời triển khai làm vụ mùa đúng lịch.

Trên các xứ đồng, những chiếc máy gặt chạy từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác thu hoạch nhanh gọn lúa xuân. Khi mùa vụ trở nên gấp gáp cũng là thời điểm các chủ máy làm không hết việc. Anh

Bùi Thái Hoàn, một chủ máy gặt cho biết: Chúng tôi hợp đồng đưa máy vào gặt từ ngày 25/5 và sẽ bám ruộng đến khi bà con thu hoạch xong. Trong những ngày tới, tiến độ sẽ được đẩy lên nhanh hơn, chúng tôi tích cực tăng ca, bố trí gặt đêm để vừa tránh nắng vừa bảo đảm kế hoạch cho bà con. Mỗi ngày chúng tôi thu hoạch từ 8 - 10ha lúa với giá 130.000 đồng/sào. Vụ xuân năm nay huyện Hưng Hà gieo cấy trên 10.300ha. Hiện toàn huyện có khoảng 300 máy gặt nên rất thuận lợi cho bà con thu hoạch. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, quyết liệt từ việc chấp hành lịch thời vụ, cơ cấu giống, kỹ thuật các biện pháp chăm sóc đến áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nên năng suất ước đạt 71 tạ/ha. Đến nay toàn huyện đã thu hoạch được trên 6.000ha. Chúng tôi đang tích cực chỉ đạo các HTX DVNN đón đầu nông dân thu trung phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Về Hưng Hà những ngày này, niềm vui vụ lúa xuân thắng lợi hiện hữu trên từng khuôn mặt của người nông dân. Thành công của vụ xuân sẽ tạo tiền đề cho sản xuất vụ mùa. Chính vì thế, ngay sau thu hoạch lúa xuân, bà con nông dân bắt tay chuẩn bị ngay cho sản xuất vụ mùa. Đây là khoảng thời gian quan trọng, có yếu tố quyết định cho thắng lợi sản xuất vụ mùa tới đây.

THANH THUY

## Thành công nhờ dám nghĩ, dám làm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu". Thấm nhuần lời Bác, ông Phan Minh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh lương thực Minh Cường, thôn Trung Kiên, xã Nam Bình (Kiến Xương) đã dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi, sáng tạo, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Chia sẻ về con đường lập nghiệp của mình, ông Cường cho biết: Sau khi đi bộ đội 4 năm trở về địa phương, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là phải tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Trải qua rất nhiều nghề như sửa xe, kinh doanh vật liệu xây dựng và đã từng làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động nhưng tất cả đều không thành công nên tôi đã quay về quê hương làm nông nghiệp. Thời điểm đó nhà có vài sào ruộng, canh tác manh mún, nhỏ lẻ song lại rất vất vả, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Đầu năm

2014, nhận thấy tình trạng thiếu hụt lao động trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng, nhiều người không thiết tha với đồng ruộng nên tôi thuê lại hơn 4ha ruộng của người dân để cấy lúa hàng hóa với mức thuê từ 35 - 40kg thóc/sào/năm. Khi mới bắt tay vào làm, do mặt ruộng không đồng đều, chỗ thấp chỗ cao, phần lớn diện tích nằm ở vùng khó thâm canh, hay bị chuột phá hoại nên tôi đã phải rất vất vả để cải tạo ruộng. Trên diện tích đó, tôi cấy các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như Bắc thơm, T10, BC15 và lúa nếp truyền thống để làm hàng hóa. Cũng từ đó tôi đưa máy làm đất, máy gặt vào đồng ruộng để giải phóng sức lao động cho mình và người dân.

Tuy nhiên, sau khi làm được khoảng 3 năm, nhiều người thấy tôi làm hiệu quả nên ở đầu tư máy làm đất và máy gặt, lúc đó tôi nghĩ ngay tới việc tìm hướng đi khác. Quan điểm của tôi là phải có lối đi riêng, nếu chung đường với nhiều người sẽ bị bão hòa,

không mang lại hiệu quả. Vì thế tôi đã liên kết với doanh nghiệp đưa máy cấy vào đồng ruộng. Mới đầu làm cũng vô cùng vất vả bởi người dân chưa tin, tuy nhiên sau đó lúa phát triển tốt, năng suất cao hơn nhiều so với cấy tay, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật nên nhiều người thay đổi cách nhìn nhận, thuê tôi cấy máy. Cũng từ đó tôi trở thành người đầu tiên của xã đưa máy cấy vào đồng ruộng làm diện tích lớn nhất ở địa phương. Để bảo đảm phát triển bền vững, năm 2016 tôi thành lập doanh nghiệp và ký hợp đồng cung ứng thóc cho Cục Dự trữ quốc gia. Yêu cầu đơn hàng phải đáp ứng nhiều tiêu chí như hạt thóc chắc mẩy, thủy phân đạt nên đòi hỏi công đoạn phơi sấy rất vất vả. Vì thế, một mặt tôi chủ động liên kết với các HTX trong huyện để thu mua 1.200 tấn thóc tươi/năm, mặt khác tôi đầu tư nhà xưởng, giàn sấy công suất 50 tấn/ngày đêm cùng các trang thiết bị hiện đại với chi phí gần 10 tỷ đồng. Nhờ đó, lượng thóc thu mua tôi đầu

thu nhập nên được đánh giá cao. Với mô hình sản xuất trên, mỗi năm doanh thu của Công ty đạt hơn 10 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi gần 2 tỷ đồng. Theo ông Cường, làm doanh nghiệp, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, để thành công nhất định phải dám nghĩ, dám làm, là người đi đầu làm trước cho dù có thể thành công hoặc thất bại. Ngoài ra, phải hiểu thời cuộc, thị trường, có tầm nhìn và khả năng nắm bắt cơ hội. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Cường còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của

thu nhập nên được đánh giá cao. Với mô hình sản xuất trên, mỗi năm doanh thu của Công ty đạt hơn 10 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi gần 2 tỷ đồng. Theo ông Cường, làm doanh nghiệp, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, để thành công nhất định phải dám nghĩ, dám làm, là người đi đầu làm trước cho dù có thể thành công hoặc thất bại. Ngoài ra, phải hiểu thời cuộc, thị trường, có tầm nhìn và khả năng nắm bắt cơ hội. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Cường còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của

thu nhập nên được đánh giá cao. Với mô hình sản xuất trên, mỗi năm doanh thu của Công ty đạt hơn 10 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi gần 2 tỷ đồng. Theo ông Cường, làm doanh nghiệp, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, để thành công nhất định phải dám nghĩ, dám làm, là người đi đầu làm trước cho dù có thể thành công hoặc thất bại. Ngoài ra, phải hiểu thời cuộc, thị trường, có tầm nhìn và khả năng nắm bắt cơ hội. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, ông Cường còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của

Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương cũng như các phong trào, hoạt động ở địa phương. Ông trở thành tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

THU THUY



Hệ thống máy móc hiện đại của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh lương thực Minh Cường.